
Sæl Helga 
 
Í viðhengi eru svör við spurningum sem svarað er eftir bestu vitund.  Læt hér fylgja með áætlun um 
fjölgun iðkenda hjá Val á næstu árum/áratugum. Byggingaframkvæmdir á og í kringum Hliðarenda 
hafa verið miklar og líklegt er að aukning verði þar á í framtíðinni. Ef við hugsum til lengri tíma þá eru 
allar líkur á því að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni og að þar byggist upp nýtt hverfi sem 
Knattspyrnufélagið Valur mun þjónusta.  Hér má sjá gögn sem unnið var með varðandi spá um fjölgun 
iðkenda á komandi árum ásamt helstu forsendum sem þar liggja að baki. Í dag eru iðkendur rúmlega 
1.400 hjá Val eða fleiri heldur en spá gerði ráð fyrir. Þess má einnig geta að deiliskipulag knatthúss á 
Hlíðarenda liggur fyrir.  
 
Það er einnig vert að taka fram að hjá Reykjavíkurborg er vinnuhópur að skoða tillögur um svokallaða 
Reykjavíkurhöll, kostnað, staðsetningu og fl og hefur sá vinnuhópur fengið gögn frá Val. Þar er um 
mun stærri framkvæmd að ræða.  Svörin við spurningum snúa ekki að þeirri tillögu. 
 
 





 
 
 
Bestu kveðjur, 
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